

Thúc đẩy quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng trên các kênh truyền thông Thái Lan

04:13 13/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tiếp nối các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 12/7/2023, Liên đoàn các nhà báo Thái Lan đã đến chào xã giao và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự buổi chào xã giao, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa thể thao và Du lịch, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

Về phía đoàn công tác Thái Lan có ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan, Cố vấn cấp cao Liên đoàn các nhà báo Thái Lan (CTJ), Biên tập viên cao cấp, Tập đoàn truyền thông Thairath; ông Anan Ninmanont, Phó Chủ tịch CTJ, Chủ tịch Hiệp hội Báo chí địa phương Thái Lan, Giám đốc Thông tấn xã Toàn Thái Lan cùng các thành viên trong đoàn.



Liên đoàn các nhà báo Thái Lan chào xã giao lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 10 đến 14/7/2023.

Tại buổi chào xã giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian gần đây. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển về du lịch, nông nghiệp. Ngoài những ưu đãi về thiên nhiên, Lâm Đồng còn là nơi nằm trong không gian của ba di sản thế giới được UNESCO vinh danh. Đặc biệt, thành phố Đà Lạt đã hoàn tất hồ sơ để gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo ASEAN. Bên cạnh đó, việc mở đường bay Đà Lạt - Băng Cốc đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, giao thương kinh tế giữa hai bên. Trước đây, mỗi năm Lâm Đồng đón khoảng 40.000 lượt khách Thái Lan.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Phạm S đề nghị Liên đoàn các nhà báo Thái Lan tiếp tục quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc giao lưu văn hóa, truyền thông để giúp quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người của hai nước, góp phần thúc đẩy du lịch ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó là thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng bởi Lâm Đồng là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp.

Đồng chí Phạm S cũng tin tưởng rằng, với sự kết nối giữa Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng với Liên Đoàn các nhà báo Thái Lan trong thời gian gần đây sẽ đưa hình ảnh con người Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với Thái Lan và ngược lại, tạo tiền đề thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại, du lịch, dịch vụ.



Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Liên đoàn các nhà báo Thái Lan.

Ông Chavarong Limpattamapenee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Trước những chia sẻ của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những mối quan tâm về hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch... ông Chavarong Limpattamapenee cho rằng với những lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, cơ sở hạ tầng như hiện tại thì Lâm Đồng sẽ là một trong những địa điểm du lịch được người dân Thái Lan lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ. Sau chuyến công tác này, chắc chắn những hình ảnh ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng sẽ có mặt trên các kênh truyền thông của Thái Lan, từ đó mở ra cơ hội tốt cho sự hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lâm Đồng, Liên đoàn các nhà báo Thái Lan cũng đã tham quan Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng.



Đoàn tham quan phòng ghi hình của Báo điện tử Lâm Đồng.

Thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Lâm Đồng luôn giữ vai trò thông tin chủ đạo, chính thống và tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh. Đội ngũ những người làm báo tỉnh Lâm Đồng luôn luôn phấn đấu trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện cả trên sóng Phát thanh - Truyền hình và báo in, báo điện tử; Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Bích - Thùy Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thuc-day-quang-ba-hinh-anh-lam-dong-tren-cac-kenh-truyen-thong-thai-lan>